

NED ผนึกพันธมิตรผลิตโซลาร์ฟาร์ม ลงทุน 8,000 ล้านบาท ขนาด 73 เมกะวัตต์

NED เดินหน้าโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 73 เมกะวัตต์ ใหญ่ระดับโลก คาดก่อสร้างเสร็จและผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในปี 2554 เชื่อกันว่าเป็นโครงการที่เปิดประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของพลังงานทดแทนของไทยด้วยความร่วมมือจากหลายฝ่ายทำให้โครงการประสบความสำเร็จ ทั้งผู้ผลิตญี่ปุ่น ผู้รับเหมากายในประเทศ รวมถึงสถาบันการเงินทั้งใน และนอกประเทศ และเสริมสร้างความเชื่อมั่นแก่ นักลงทุนต่างชาติที่มีต่อประเทศไทย

นายวรมน ชาชนิษฐ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พัฒนาพลังงานธรรมชาติ จำกัด (Natural Energy Development Co., Ltd.-NED) เปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 73 เมกะวัตต์ ที่ อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี ว่า เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัทพัฒนาพลังงานธรรมชาติ ได้ลงนามในสัญญาจัดซื้อและก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ณ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่นร่วมกับชาร์ปคอร์ปอเรชั่น บริษัท อิิตาเลียนไทยดีเวล็อปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท อิิตัลไทยเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด รวมมูลค่าโครงการประมาณ 8,000 ล้านบาท

"การลงนามสัญญาจัดซื้อและก่อสร้างแสดงให้เห็นถึงความพร้อมในการดำเนินการโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัท พัฒนาพลังงานธรรมชาติ โดยคาดว่าจะสามารถเริ่มผลิตไฟฟ้าได้ภายในปลายปี 2554 ซึ่งโครงการนี้ถือเป็นความร่วมมือระดับนานาชาติที่เกิดขึ้นในเมืองไทย ทั้งผู้

ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น สถาบันการเงินต่างประเทศ และสถาบันการเงินภายในประเทศ" นายวรมน กล่าว

นายวรมนกล่าวด้วยว่า โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 73 เมกะวัตต์ของ NED ถือเป็นเปิดประวัติศาสตร์หน้าใหม่ในการพัฒนาพลังงานทดแทนของประเทศไทย อีกทั้งยังเป็นโครงการที่ช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อประเทศไทยในสายตาของนักลงทุนต่างชาติด้วย เนื่องจากเป็นโครงการในระดับโลกที่ต้องอาศัยความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีระดับสูง การสนับสนุนจากแหล่งทุนที่มีความเป็นมืออาชีพ พร้อมทั้งความพร้อมด้านนโยบายกิจการพลังงานของชาติ

โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของ NED ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการเงินชั้นนำทั้งในและจากต่างประเทศ ได้แก่ ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (ADB) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน), ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) โดยมีธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัท หลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด(มหาชน) เป็นที่ปรึกษาการเงิน

นอกจากนี้ โครงการ ยังได้ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แล้ว และได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอด้วย